



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 144 ประจำวันที่ 6 เมษายน 2558

ช่วงวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- ความเชื่อมั่นผู้บริโภค มี.ค. 58 ลดลงทุกรายการ 3 เดือนต่อเนื่อง
- สศอ. เผย MPI ก.พ. 58 อยู่ที่ระดับ 171.91 เพิ่มขึ้นครั้งแรกรอบ 63 เดือน
- สศก. เผยภัยแล้งสร้างความเสียหายสินค้าเกษตรกว่า 6 พันล้านบาท
- ออมสินเทงบ 3.5 หมื่นล้าน สนองนโยบายรัฐ

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเดือน มีนาคม 2558 ปรับตัวลดทุกรายการ 3 เดือนติดต่อกัน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 77.7 ลดจาก 79.1 ในเดือนกุมภาพันธ์ต่ำสุดในรอบ 9 เดือน โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันอยู่ที่ 58.8 ลดจาก 59.8 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคตอยู่ที่ 84.9 ลดจาก 86.4 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 67.1 ลดจาก 68.4 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำอยู่ที่ 72.0 ลดจาก 73.0 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 94.0 ลดจาก 95.8 เนื่องจากที่ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย การส่งออกที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาด การเบิกจ่ายภาครัฐล่าช้า และระดับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้ประชาชนยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจากรัฐบาลยกเลิกกฎอัยการศึกและหันมาใช้มาตรา 44 คาดว่าจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในภาพรวมเดือนกุมภาพันธ์ 2558 อยู่ที่ 171.91 ขยายตัวร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 23 เดือน ซึ่งเป็นการขยายตัวตามหลายอุตสาหกรรม อาทิ การกลั่นน้ำมัน เบียร์ น้ำตาล เครื่องนุ่งห่ม รถยนต์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลมาจากอุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมันในส่วนของโรงกลั่นต่างๆ กลับมาทำการผลิตได้เกือบทุกโรงแล้วหลังมีการปิดซ่อมบำรุงในช่วงที่ผ่านมา ในส่วนของอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ผู้ประกอบการเร่งทำการผลิตก่อนมีการปรับใช้กฎหมายเรื่องของการจัดสรรเงินเข้ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประมาณร้อยละ 2 ของภาษีสรรพสามิตที่เสียในแต่ละปี และในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์สถานการณ์ด้านการผลิตปรับตัวดีขึ้น โดยยอดผลิตรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 175,351 คัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.79 จากสถานการณ์ด้านการส่งออกรถยนต์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยยอดส่งออกเดือนกุมภาพันธ์มีการส่งออก 108,731 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.32 ซึ่งการผลิตและการส่งออกรถยนต์เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 เดือนติดต่อกัน โดยคาดว่า MPI ทั้งปีนี้ จะขยายตัวที่ร้อยละ 3-4 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงปัจจุบัน พบว่าผลผลิตเกษตรได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,012 ล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายของสินค้าข้าว 5,532 ล้านบาท จากพื้นที่เสียหาย 1.17 ล้านไร่ คิดเป็นปริมาณผลผลิต 6.63 แสนตัน และพืชไร่ 479 ล้านบาท จากพื้นที่เสียหาย 5.81 หมื่นไร่ คิดเป็นปริมาณผลผลิต 3.26 แสนตัน จะเห็นได้ว่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรดังกล่าวอันเป็นผลจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านภัยแล้งแก่เกษตรกรอย่างทันทั่วถึง รวมถึงการให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดแก่ผลผลิตของตนเอง

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ครบรอบ 102 ปี อัดฉีด 3.5 หมื่นล้านบาท ปล่อยกู้รายย่อยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในระบบ 4 โครงการ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือค้ำประกัน ปล่อยเพื่อชวาระกัญญา พ่อค้าแม่ค้า กู้ได้ทุกอาชีพ ดอกเบี้ยต่ำผ่อนยาว เนื่องจากในช่วง



ที่ผ่านมาสถานการณ์การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังซบเซาทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ประกอบกับสถาบันการเงินของเอกชนเองก็มีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ดังนั้นการออกมาตรการดังกล่าวของธนาคารออมสินนี้น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมาตรการนี้ก็ถือเป็นเพิ่มช่องทางของการกอบกู้ที่ง่ายขึ้นของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเช่นเดียวกับมาตรการปล่อยกู้ของรัฐกิจนาโไฟแนนซ์ แต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าจึงทำให้มีการระนองผ่อนชำระที่น้อยกว่าหากมีการกู้ยืมเงินในวงเงินที่เท่ากัน และเพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่จะเพิ่มขึ้นภาครัฐควรมีระบบติดตามถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวของผู้เข้าร่วมโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ มี.ค. 58 ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ความเชื่อมั่นยูโรโซน มี.ค. 58 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 3 ปีครึ่ง
- ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (TANKAN) ในไตรมาส 1/58 ทรงตัวจากไตรมาสที่ผ่านมา
- ภาคการผลิตจีน มี.ค. 58 อยู่ที่ระดับ 49.6 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า
- ราคาน้ำมันปรับลดลงเล็กน้อยหลังอิหร่านบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์เบื้องต้นกับชาติมหาอำนาจ และปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มการฟื้นตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (Consumer Confidence Index: CCI) เดือนมีนาคม 2558 ที่จัดทำโดยสถาบัน The Conference Board ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 101.3 จากระดับ 98.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นกาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ จากมุมมองที่ดีขึ้นในตลาดแรงงานและรายได้ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจยูโรโซนที่มีแนวโน้มดีขึ้นหลังดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนมีนาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 103.9 จากระดับ 102.3 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 ผลจากการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ QE ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งผลให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนจะปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ญี่ปุ่นธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) รายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (TANKAN) ของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ในไตรมาส 1/2558 ยังคงตัวอยู่ในระดับเดิมคืออยู่ที่ระดับ 12 (ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาส 4/2557) สะท้อนว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบาง ด้านเศรษฐกิจจีนดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนในเดือนมีนาคม 2558 ที่จัดทำโดย HSBC ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 49.6 จากระดับ 50.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขดังกล่าวบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัว

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 53.55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากความกังวลว่าอุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้นหลังอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์เบื้องต้นกับชาติมหาอำนาจทั้ง 6 ได้ ประกอบกับปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 30.63 ล้านบาร์เรลต่อวัน ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 หลังจากอิรักสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันได้เป็นปกติ

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (6 – 10 เมษายน 2558)

- ยอดค้าปลีกเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ของอียู
- ยอดคำสั่งซื้อภาคการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ของเยอรมัน